



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. 2060-1 2063

ที่ มอ 032/๐๐๔๓

วันที่ 14 มกราคม 2551

เรื่อง เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ที่ มอ.900/59 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งจากงบบุคลากรที่มีอยู่ได้ นั้น

ในการนี้ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยว่า ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ตามพรบ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ดังนั้น จึงควรกำหนดวิธีปฏิบัติ งบประมาณสำหรับกรณีต่างๆในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป ดังนี้

1. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ให้เบิกเงินประจำตำแหน่งบริหารและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนจากงบบุคลากร รายการเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เบิกเงินประจำตำแหน่งจากงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

ทั้งนี้งบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยบริหารในภาพของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ดังนั้น แม้คณะ/หน่วยงานนั้นๆ ยังไม่ได้รับ



จัดสรรในเอกสารงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน ก็สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายมายังมหาวิทยาลัย โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. การเบิกจ่ายจากงบบุคลากร ให้ดำเนินการตามแบบการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2. การเบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุน ให้ดำเนินการโดยส่งเอกสารเบิกจ่ายพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งไปยังกองคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ พ.ศ.2547 นั้น กำหนดให้จ่ายเฉพาะผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ ดังนั้น ณ ขณะนี้ ผู้บริหารที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีสิทธิเบิกเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้เพียงรายการเดียว ส่วนค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ในเบื้องต้นให้คณะ/หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 และมหาวิทยาลัยจะทำเรื่องหารือในเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น สมควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ / ล.ค.

ธีระ-  
12 ม.ค. 51



(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ชิตตระการ)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

